
1 |18 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 30 

ของ 

บริษัท ไทยโพลีอะคริลคิ จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลาและสถานท่ี 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยลัซิตี ้ห้องอรุณอมัรินทร์ 3 ชัน้ 2 ถนนบรมราชชนน ี                       
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร   
                   
เนื่องจากประธานกรรมการไมส่ามารถเข้าร่วมการประชมุในครัง้นีไ้ด้ ท่ีประชมุจึงพจิารณาเลอืก นายเชฐ  พฒันกลุ    
กรรมการผู้จดัการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ  

ประธานได้กลา่วเปิดประชมุ พร้อมทัง้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ รับเชิญเข้าร่วมประชมุในครัง้นี  ้

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นายเชฐ พฒันกลุ     กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 
2. นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์   กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารงาน 
3. นายสจิุตร  ศรีเวทย์บด ี   กรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน 

 
4. ผู้ช่วยศาตราจารย์วธันี พรรณเชษฐ์     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
5. ศาสตราจารย์กิตติคณุสภุาพรรณ  รัตนาภรณ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นายอนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ  
1. นางสาวสมจิตร บญุพิบลูย์มิตร   ผู้จดัการฝ่ายบญัชี/การเงิน  
2. นายธนวฒัน์ กลุประเสริฐรัตน์   ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและกฎหมาย 
3. นายธเนตร  ข าเชิดชไูชย     ผู้จดัการฝ่ายพาณิชย์ 

ที่ปรึกษาทางกฎหมายบริษัท  
 นายสรัุตน์  จนัทร์แก้ว  
ตวัแทนจากบริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั   
 นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน       ผู้สอบบญัชี 
 นางสาวสทุธิรักษ์  ฟักออ่น        ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี                                                                                                             
เลขานกุารบริษัท                                                                                                                                                                                                  

นางสาวพชัรีย์  มณีธรรมวงศ์   เลขานกุารบริษัท     

ระเบียบการลงคะแนน                                                                                                                                                               
ก่อนการประชมุ ประธานได้อธิบายระเบยีบในการออกเสยีงลงคะแนน โดยให้ถือวา่หนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีง การประชมุจะ
ด าเนินการตามระเบียบวาระท่ีก าหนด โดยไมม่ีการแทรกวาระการประชมุที่ไมไ่ด้บรรจไุว้ในวาระแตอ่ยา่งใด การออกเสยีง
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ลงคะแนนหรือการลงมตใินแตล่ะวาระ ให้กระท าด้วยการท าเคร่ืองหมาย “กากบาท” ในบตัรลงคะแนน ทีบ่ริษัทจดัให้ใน          
แตล่ะวาระ  ในบตัรลงคะแนนจะแบง่ออกเป็นช่องสทีี่ชดัเจน  

 ช่องสเีขยีว   หมายถึง   อนมุตัิ                                                                                                          
 ช่องสแีดง    หมายถึง   ไมอ่นมุตัิ                                                                                                         
 ช่องสเีหลอืง   หมายถึง   งดออกเสยีง 

ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ 
ในแตล่ะวาระท่ีมกีารลงมติหรือออกเสยีงลงคะแนน ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
ลงคะแนนในบตัรตามวาระนัน้ ๆ  
ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุให้ทราบถึงจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้        

     จ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 6 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 9 ทา่น 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 70 ทา่น  (รวมทัง้ผู้ที่เข้ามาระหวา่งการประชมุ) คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 
108,518,098 หุ้น จากจ านวนหุ้นทัง้หมด  121,500,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 89.315 

 ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองทัง้หมด 19  ทา่น คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด  1,436,000 หุ้น  คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 1.182  

 ผู้ที่ได้รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น  51 ทา่น คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 107,082,098 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 
88.133  

ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  ลงนามตรวจสอบโดย นายสรัุตน์  จนัทร์แก้ว  ที่ปรึกษาทางกฎหมายของ
บริษัท ประธานจงึกลา่วเปิดการประชมุและเร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 29 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 
ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ การประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที ่29 ได้จดัขึน้ท่ีโรงแรมรอยลัซิตี ้ห้องป่ินเกล้า 1 ชัน้ 9 ถนนบรม
ราชชนน ีแขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2556 และมีการจดัท ารายงานการประชมุ
ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้จดัสง่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว 

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 29 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2556 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 29 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2556 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 อนมุตัิ จ านวน  108,464,198 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.950 

 ไมอ่นมุตัิ จ านวน              -          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         - 

 งดออกเสยีง จ านวน             53,900      เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.050 

 รวมจ านวน  108,518,098 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.000 
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วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2556 
ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ได้มีการจดัท ารายงานโดยสงัเขปไว้ในรายงานประจ าปี 2556 พร้อมทัง้น าสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่นเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดผลประกอบการโดยสงัเขป ส าหรับปี 2556 มีดงันี ้

    2556 2555 2554 

รายได้ (ล้านบาท) 1,420.11 1,581.68 1,564.14 

คา่ใช้จา่ย (ล้านบาท) 1,378.09 1,447.44 1,470.57 

ก าไรสทุธิตอ่ปี (ล้านบาท) 33.42 103.43 66.87 

ก าไรตอ่หุ้น  (บาท) 0.28 0.85 5.50 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 121.50 121.50 12.15 

สนิทรัพย์   (ล้านบาท) 988.48 1,081.19 950.53 

หนีส้นิ (ล้านบาท) 379.00 444.38 339.83 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 609.48 636.81 610.69 

มลูคา่หุ้นตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท) 5.01 5.24 50.26 

 
ผลประกอบการในปี 2556 ยอดขายลดลงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ถือวา่ผลประกอบการลดลงมาอยา่งมีนยัส าคญั สาเหตุ
ตา่ง ๆ ได้ชีแ้จงในแตล่ะไตรมาสไปเป็นระยะแล้ว   
ในคร่ึงปีแรก บริษัทสามารถประคองการขายได้ระดบัหนึง่ แตใ่นคร่ึงปีหลงัการขายลดลงอยา่งมีนยัส าคญั โดยมีสาเหตจุาก
เศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากปัจจบุนัภาวะการณ์ยงัไมค่ลีค่ลาย ท าให้อตุสาหกรรมหลาย ๆ แหง่ที่เป็นฐานลกูค้าของบริษัทม ี
การชะลอตวัและปริมาณการขายลดลง อตุสาหกรรมหลกั ๆ ทีส่ง่ผลกระทบกบับริษัท คือ อตุสาหกรรมยานยนต์ และ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  
เมื่อความต้องการในประเทศ ลดลง บริษัทพยายามผลกัดนัยอดขายตา่งประเทศให้เพิ่มขึน้ ในคร่ึงปีหลงั การชะลอตวัของ
ยอดขายตา่งประเทศ มีสาเหตมุาจาก ปัจจยัหลกั 2 ประการ 

1. ในคร่ึงปีแรก ก าลงัซือ้ในประเทศยงัมีอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง  
2. คา่เงินบาทแขง็คา่ในคร่ึงปีแรก  ท าให้ชะลอทีจ่ะขายสนิค้า   ให้กบัลกูค้าตา่งประเทศบางสว่น แตรั่กษาฐานลกูค้า

ประจ า และลกูค้าหลกัไว้  
ในคร่ึงปีหลงั การสัง่ซือ้ของลกูค้าในประเทศลดลง บริษัทจงึเพิ่มปริมาณการสง่ออก แตต้่องใช้เวลาเพราะต้องสร้างฐานลกูค้า
สว่นท่ีเพิ่มเติมขึน้  เทา่ที่ผา่นมาตลาดการแขง่ขนัในตา่งประเทศสงูมากกวา่ในประเทศ บริษัทจ าเป็นต้องเลอืกฐานลกูค้า 
เลอืกผู้ประกอบการ เลอืกการใช้งาน ซึง่มุง่ทีจ่ะใช้สนิค้าทีม่ีคณุภาพและการบริการท่ีตอ่เนื่อง 
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จากการสรุปในปี 2556 เทียบกบัปี 2555  ในคร่ึงปีหลงั สดัสว่นของการสง่ออก  เพิ่มขึน้จาก 27 เปอร์เซ็นต์ เป็น 30 
เปอร์เซ็นต์  เนื่องจากยอดขายลดลง ดงันัน้ ต้นทนุคงที่ และต้นทนุผนัแปร ซึง่ไมส่ามารถที่จะรับยอดขายที่ลดลงได้ ท าให้
เปอร์เซ็นต์ของต้นทนุเพิ่มขึน้จากปี 2555 
นอกจากการปรับปริมาณการขายของในประเทศและตา่งประเทศแล้ว บริษัทพยายามผลกัดนัที่จะขายสนิค้าใหม ่สนิค้า       
ที่มีมลูคา่เพิ่ม และสนิค้าทีม่ีความเฉพาะเจาะจงในการใช้งาน เชน่ แผน่อา่งสขุภณัฑ์ ซึง่เดิมมีสขีาว ได้มีการน าเสนอ               
เพื่อให้ลกูค้าน าไปท า รูป ส ีตา่ง ๆ ได้ตามความต้องการ  ในขณะเดียวกนั บริษัทพยายามขยายตลาดไปยงัประเทศเพื่อน
บ้านใกล้เคียง เช่น พมา่ ซึง่บริษัทประสบความส าเร็จพอสมควรโดยได้มีการซือ้ขายอยา่งตอ่เนื่อง 
 
มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556     

วาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัตงิบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชสีิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556                                  

งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จ ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีที่ได้รับอนญุาต ดงัปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2556 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว     

นายสกล  งามเลศิชยั ผู้ ถือหุ้น  ได้สอบถามวา่ ก าไรสทุธิตอ่ปี 33 ล้านบาท ถ้าน ารายได้จากการขายเศษซาก -38.4 ล้านบาท 
มาหกัออก จะเห็นวา่การขายสนิค้าไมม่กี าไรใช่หรือไม ่   

ประธานตอบข้อซกัถาม   ลกัษณะการลงบญัชีในวิธีการท างานของบริษัท ตวัเลขของเศษซาก ได้ใสไ่ว้ในต้นทนุของสนิค้า
ส าเร็จ ดงันัน้ ท าให้เศษซากไมม่ต้ีนทนุ สดัสว่นการขายเศษซาก คือก าไรสว่นหนึง่    

นายสกล งามเลศิชยั  สอบถามเพิ่มเติม แสดงวา่การขายไมม่ีก าไรจากยอดขาย และในไตรมาส 4 ที่ขาดทนุ 9 ล้านกวา่บาท  
ในปีใหมจ่ะมกีารปรับปรุงอยา่งไรให้มีก าไร จะคุ้มหรือไม ่จะมีการสง่ออกมากขึน้หรือไม ่ 

ประธานตอบข้อซกัถาม  ในปีนีม้กีารสง่ออกเพิ่มขึน้ระดบัหนึง่ ได้เรียนให้ทราบแล้ววา่ บริษัทจะต้องเลอืกตลาดที่มุง่เน้นใน
เร่ืองของคณุภาพและการบริการท่ีตอ่เนื่อง เนื่องจากสนิค้าของบริษัทมีคณุสมบตัิที่ดีกวา่คูแ่ขง่ จึงขายในราคาที่สงูกวา่           
การท่ีจะเพิ่มตลาดที่เป็น Medium หรือ Low  ท าได้ระดบัหนึง่เทา่นัน้ การสง่ออก ก็ไมไ่ด้เพิ่มขึน้มากมาย สิง่ที่จ าเป็น คือ 
บริษัทต้องปรับปรุงประสทิธิภาพ ภายในด้วยเช่นกนั เพื่อลดต้นทนุตา่ง ๆ  โดยบริษัทได้มีการลงทนุโดยซือ้ Biomass Boiler 
หรือ เคร่ืองก าเนิดไอน า้   ชีวมวล เพื่อน ามาใช้ ซึง่ช่วยลดต้นทนุของบริษัท และเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั เนื่องจาก
ในปัจจบุนัมีการแขง่ขนัสงูขึน้เร่ือย ๆ      

นายสกล  งามเลศิชยั สอบถามตอ่  บริษัทมีความมัน่ใจวา่ ปีนีจ้ะมีก าไรหรือไม ่และมีความมัน่ใจเพียงใด          

ประธานตอบข้อซกัถาม ปีนี ้เดมิบริษัทคาดการณ์ ไว้วา่ เดือนเมษายนสถานการณ์ทางการเมืองจะดีขึน้ แตส่ถานการณ์
ปัจจบุนัก็ยงัไมด่ีขึน้  หากดจูากประมาณการ  จากหลายหนว่ยงาน ถ้า สถานการณ์ของประเทศกลบัสูส่ภาวะปกติได้ภายใน
เดือนตลุาคม อตัราการเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศก็จะอยูใ่นระดบั 2 – 3 เปอร์เซน็ต์ ซึง่ต้องรักษายอดขาย
ให้ได้ สว่นผลประกอบการ ก็ต้องไมต่ ่ากวา่ปีที่ผา่นมา ซึง่บริษัทพยายามลดต้นทนุ เพื่อท่ีจะเพิ่มผลก าไร โดยทีย่อดขายคงไม่
เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั     
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นายสกล  งามเลศิชยั  กลา่ววา่   อยากให้บริษัทพยายามสร้างผลก าไรในปีนี ้เนื่องจากตนเองถือหุ้นอยูเ่ป็นจ านวนมากและ
ตนเห็นวา่ไตรมาสที่ 4 ขาดทนุ 9 ล้านบาท ตามหลกัตนคดิวา่เฉลีย่แตล่ะ ไตรมาส บริษัทควรจะ มกี าไร 10 ล้านบาทขึน้ไป 
และประมาณการทัง้ปีบริษัทควรจะมีก าไร 40 – 50 ล้านบาท และลดลงมาเหลอื 30 ล้านบาท  ตนจึงอยากให้บริษัทปรับปรุง
หรือพฒันาให้ดีกวา่นี ้เพราะไตรมาสที ่4 ขาดทนุ 9 ล้านบาท และไตรมาสที ่1 สถานการณ์ก็ยงัไมด่ีขึน้ ตนหวงัวา่ปลายปี  
ผลประกอบการคงจะดีขึน้เร่ือย ๆ                                                                                                                                                        
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานจงึเสนอให้ที่ประชมุลงมตใินวาระนี ้

มติที่ประชุม  อนมุตังิบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 อนมุตัิ จ านวน 108,513,398 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       99.996 

 ไมอ่นมุตัิ จ านวน                           0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.000 

 งดออกเสยีง จ านวน               4,700         เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.004 

 รวมจ านวน  108,518,098 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       100.000 

 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2556 
ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทได้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามมาตรา 
116 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 แล้ว ดงันัน้ บริษัทจึงไมต้่องตัง้ส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอกี 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามอตัราที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิเป็นคราว ๆ ไป  ในการพิจารณาจ่ายเงินปัน
ผล ประจ าปี 2556 บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอตัรา 0.25 บาท ตอ่หุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
30,375,000 บาท การจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2556 จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึง่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 30 
และ 23 ตามล าดบั ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นซึง่เป็นบคุคลธรรมดามีสทิธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วได้ ตามมาตรา 47 
ทวิแหง่ประมวลรัษฎากร             

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 สรุปได้ดงันี ้                                                                                                                                       
ก าไรสะสม  อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล จ านวน (บาท ตอ่หุ้น)   จ านวนเงินรวม 

ปี 2554   30%   0.10   12,150,000 

ปี 2555   23%   0.15   18,225,000 

      0.25   30,375,000 

คณะกรรมการได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2557 และปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น
เพื่อรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2557 และ
ก าหนดวนัจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2557 
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ทัง้นี ้บริษัทมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา ดงันี ้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 (ปีที่เสนอ) ปี 2555 (ปีที่ผา่นมา) 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 33,417,460 104,934,392 

2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 121,500,000 12,150,000 

3.  เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 0.25 7.00 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 30,375,000 85,050,000 

5.  สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) 90.92 81.05 

 
คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ปี 2556 ผลประกอบการลดลงอยา่งมีนยัส าคญั จึงมีมติจ่ายเงินปันผลในอตัราสว่นท่ีเพิม่ขึน้  
และในปีที่แล้ว ผู้ ถือหุ้นได้เสนอให้บริษัทพิจารณาจา่ยเงินปันผลจากก าไรสะสม ซึง่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 
30 และ 23 ตามล าดบั หลงัจากมีการหารือกนัแล้ว บริษัทเห็นสมควรด าเนินการให้ในปีนีต้ามที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ 
ประธานขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้
 

มติที่ประชุม  อนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 อนมุตัิจ านวน              108,513,398 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.996 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน                           0  เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.000   

 งดออกเสยีงจ านวน                4,700         เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.004 

 รวมจ านวน  108,518,098 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.000 

นายสกล  งามเลศิชยั กลา่วขอบคณุ ทีจ่่ายเงินปันผลในอตัราสว่นที่เพิ่มขึน้  และจ่ายจากก าไรสะสม ซึง่เสยีภาษีเงินได้นิติ
บคุคลในอตัราร้อยละ 30 และ 23 ตามที่ผู้ ถือหุ้นเสนอในปีที่แล้ว และตนขอเสนอแนะวา่หากมีการจ่ายเงินปันผลอีกในปีนี ้
ขอให้จา่ยจากก าไรสะสม ซึง่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 23  แตไ่มค่วรใช้อตัราร้อยละ 20   

 
วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 

                            ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลอืกบริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั ผู้สอบบญัชี
รายเดิม เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2557 เนื่องจาก บริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั มีมาตรฐานการ
ท างาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบตังิานร่วมกบัพนกังานของบริษัทได้ดี โดยบริษัทส านกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จ ากดั ได้มอบหมายให้บคุคลหนึง่บคุคลใดดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

1. นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่3930 หรือ 
2. นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4498 หรือ 
3. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4523  
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 โดยก าหนดให้นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท                
ในกรณีที่นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล หรือนางชลรส              
สนัติอศัวราภรณ์ ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน และก าหนดคา่ตอบแทน         
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวน 1,080,000 บาท   

                            ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานัน้ไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือ สว่นได้เสยีกบั บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่            
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด   

                             ประธานขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้  

                       มติประชุม  อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 อนมุตัิ จ านวน 108,445,398 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.933 

 ไมอ่นมุตัิ จ านวน                           0        เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.000 

 งดออกเสยีง จ านวน             72,700         เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.067 

    รวม จ านวน  108,518,098 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.000 

 

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                                                                               
ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 กรรมการหนึง่ในสามต้องออกตามวาระ ซึง่เป็นไป
ตามข้อบงัคบัของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดงันี ้                                                                                                                                                                                     
“ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่หนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรรมการท่ีจะแบง่ออก
ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปี
หลงัตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหนง่                                                                        
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระในข้อนี ้อาจได้รับเลอืกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมไ่ด้”  

กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้ได้แก่                                                                                                
 นายไซ จิน ล ู          กรรมการ / ประธานกรรมการ                                                                                           
 นายสจิุตร  ศรีเวทย์บด ี        กรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน                                                                                             
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วธันี  พรรณเชษฐ์    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วธันี  พรรณเชษฐ์  ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะไมก่ลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ และขอลาออกจากการ
เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 เมษายน 2557 เป็นต้นไป                                      
และเพื่อเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
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บคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 7 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2557      
แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพือ่เข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด                                                                    

คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่ เปิดเผยในรายงานประจ าปี 
2556 หวัข้อการจดัการ ข้อ 2. เร่ืองการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหวัข้อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ข้อ 5.5 เร่ือง
คณุสมบตัิกรรมการบริษัทและการสรรหา ซึง่จากหลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหาดงักลา่ว คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นวา่ 
นายกลุเวช เจนวฒันวิทย์ ซึง่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท เป็นผู้มีความ 
สามารถ และมีประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และมีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระตรงตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยเร่ืองคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันัน้ จึงสมควรเสนอให้ทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตัง้ นายกลุเวช เจนวฒันวิทย์ เป็นกรรมการอิสระละกรรมการตรวจสอบ แทนผู้ชว่ยศาสตราจารย์วธันี            
พรรณเชษฐ์  โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 เมษายน 2557   

นอกจากนี ้กรรมการดงัตอ่ไปนี ้ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ คือ                                                                          
 1.    นายไซ จิน ล ู         กรรมการ / ประธานกรรมการ                                                                                    
 2.  นายสจิุตร  ศรีเวทย์บด ี        กรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน                                                         
คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นวา่ กรรมการทัง้ 2 ทา่นตามรายช่ือข้างต้น เป็นผู้ที่มคีณุสมบตัิสงู และมีประสบการณ์            
ที่มีคณุคา่อนัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ ถือหุ้น  

ดงันัน้ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 2 ทา่นตามรายช่ือข้างต้น กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่   
นายถนอมศกัดิ์  แสงอทุยั ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามวา่นายไซ จิน ล ูด ารงต าแหนง่อะไร และเหตใุดจงึไมเ่คยเข้าร่วมประชมุ                   
ผู้ ถือหุ้น     
ประธาน ตอบข้อซกัถาม  ปัจจบุนั นายไซ จิน ล ูด ารงต าแหนง่เป็นประธานกรรมการ                                                                   
และต้องขออภยัผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ที่ประธานกรรมการไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ เนื่องจากการประชมุผู้ ถือหุ้น ประชมุเป็น
ภาษาไทย ประธานกรรมการเป็นชาวตา่งชาติ จงึไมส่ามารถสือ่สารเป็นภาษาไทย และท าความเข้าใจระหวา่งการประชมุ      
ได้อีก ทัง้ทา่นต้องเดินทางมาจากตา่งประเทศ จงึขออนญุาตที่จะไมม่าในครัง้นี ้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทจะเรียนให้ประธาน
กรรมการทราบถึงข้อเสนอนีข้องผู้ ถือหุ้น       
นายเอกชยั พิพิธเวช   ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ประธานกรรมการตรวจสอบถึงเหตผุลของการลาออก                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วธันี  พรรณเชษฐ์ ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น วา่ตนปฏิบตัิหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท มาเป็นเวลา 14 ปีแล้ว และตัง้ใจวา่ หากครบก าหนดออกตามวาระ จะไมข่อกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีก เนื่องจากอายุ
มากแล้ว และอยากจะลดงานท่ีท าลง  และปีนีเ้ป็นปีที่ครบก าหนดออกตามวาระพอดี จงึไมข่อกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีก 
ประธานขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้
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มติที่ประชุม 
(1) แตง่ตัง้ นายไซ จิน ล ู กลบัเข้าด ารงต าแหนง่    กรรมการ / ประธานกรรมการ อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 อนมุตัิจ านวน  108,513,398 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.996 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน                            0       เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.000 

 งดออกเสยีงจ านวน                4,700 เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.004 

 รวมจ านวน  108,518,098 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    100.000 

(2) แตง่ตัง้ คณุสจิุตร  ศรีเวทย์บดี  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่    กรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี ้
 อนมุตัิจ านวน  108,513,398 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.996 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน                            0         เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.000 

 งดออกเสยีงจ านวน                4,700          เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.004 

 รวมจ านวน   108,518,098 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.000  

(3) แตง่ตัง้ นายกลุเวช  เจนวฒันวิทย์   เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนผู้ชว่ยศาสตราจารย์วธันี  พรรณเชษฐ์    
โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 เมษายน 2557ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 อนมุตัิจ านวน  108,507,398 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      99.990 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน                            0        เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.000 

 งดออกเสยีงจ านวน              10,700          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.010 

        รวมจ านวน  108,518,098 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.000 

 
วาระที่ 6.1   รับทราบการลาออกของกรรมการและแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก                  
ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ศาสตราจารย์ กิตตคิณุ สภุาพรรณ รัตนาภรณ์  ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการและจากการ
เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบโดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 เมษายน 2557 ซึง่จากหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการท่ีเปิดเผยในรายงานประจ าปี 2556 ดงัที่ระบขุ้างต้น และจากการพิจารณาคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ คณะกรรมการเห็นวา่ นายรักชยั สกลุธีระ ซึง่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ
ของบริษัท เป็นผู้มคีวามสามารถ และมีประสบการณ์อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและมคีณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ
ตรงตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยเร่ืองคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันัน้ จึงสมควรเสนอให้ที่ประชมุ 
 
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้  นายรักชยั สกลุธีระ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนศาสตราจารย์กิตตคิณุ
สภุาพรรณ รัตนาภรณ์  โดยให้มผีลตัง้แตว่นัท่ี 23 เมษายน 2557                                                                                                         
 



10 |18 
 

ประธานขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้     
 
มติที่ประชุม                                                                                                                                             
แตง่ตัง้ นายรักชยั สกลุธีระ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนศาสตราจารย์กิตตคิณุสภุาพรรณ รัตนาภรณ์  
โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
 
 อนมุตัิจ านวน  108,507,398 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.990 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน                             0        เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.000 

 งดออกเสยีงจ านวน             10,700          เสยีง คิดเป็นร้อยละ        0.010 

        รวมจ านวน  108,518,098 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     100.000 

 

วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ประจ าปี 2557       

                           ประธานชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการ                                                            
ที่ไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน ประจ าปี 2557 ในอตัราตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางด้านลา่ง โดยเพิ่มจาก ปี 2556                                                 
ร้อยละ5  ในสว่นคา่เบีย้ประชมุยงัคงเดิม 

คา่ตอบแทน 2557 2556 

1.  คา่ตอบแทน 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน 

(ตอ่คน/ ปี) 

376,950 บาท 

376,950 บาท 

376,950 บาท 

(ตอ่คน/ ปี) 

359,000 บาท 

359,000 บาท 

359,000 บาท 

2.  คา่เบีย้ประชมุ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน 

(ตอ่คน/การประชมุ) 

7,000 บาท 

6,000 บาท 

6,000 บาท 

(ตอ่คน/การประชมุ) 

7,000 บาท 

6,000 บาท 

6,000 บาท 
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คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางและข้อปฏิบตัิในการก าหนดคา่ตอบแทนตามที่ได้เปิดเผยข้อมลูในรายงานประจ าปี 2556 
ในหมวดการบริหารจดัการ ข้อ 2 วา่ด้วยเร่ืองคา่ตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารและในหมวดของหลกัการของธรรมา        
ภิบาลของบริษัท ในหวัข้อที่ 5.7 วา่ด้วยเร่ืองคา่ตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร                                                                 

ประธานขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้            

มติที่ประชุม  อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหารงาน ประจ าปี 2557                                         
ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 อนมุตัิจ านวน  108,484,398 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     99.969 

 ไมอ่นมุตัิจ านวน                     0        เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.000 

 งดออกเสยีงจ านวน               33,700          เสยีง คิดเป็นร้อยละ         0.031 

 รวมจ านวน   108,518,098 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      100.000 

 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัตา่งๆ โดยประธานและกรรมการ ได้ตอบข้อซกัถามในเร่ืองตา่งๆ สรุปได้
ดงันี ้                                                                                                                                                                                            

นายวินยั รุ่งทิวาสวุรรณ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่                                                                                                                             
จากการประชมุผู้ ถือหุ้นปีที่ผา่นมา ประธานได้แจ้งวา่ บริษัทมแีผนที่จะขยายก าลงัการผลติ 5,000 ตนั และแผนท่ีจะสร้าง
คลงัสนิค้าใหมข่องบริษัท แตเ่ข้าใจวา่ภาวะของอตุสาหกรรมและภาวะของตลาดทีช่ะลอตวัไป อยากให้บริษัทชีแ้จงความ
คืบหน้าของ แผนการลงทนุในอนาคต และเร่ืองคลงัสนิค้า                                                                                                                         

ประธานตอบข้อซกัถาม                                                                                                                                                            
คลงัสนิค้าได้กอ่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อปลายปีที่ผา่นมา ดงัทีป่รากฎตามภาพที่แสดงผา่นระบบเคร่ืองฉาย Power Point 
บนเวที  ซึง่จะชว่ยเพิ่มในการบริการของบริษัทให้กบัลกูค้าได้ดียิง่ขึน้  สว่นการเพิ่มก าลงัการผลติ    เพื่อรองรับในอนาคต       
แตส่ถานการณ์ปัจจบุนั ท าให้ต้องชะลอสว่นนีไ้ปก่อน                                                                                                                              

นายวินยั  รุ่งทิวาสวุรรณ สอบถามตอ่                                                                                                                                                
ช่วยอธิบาย Project  New Biomass คืออะไร เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทอยา่งไร สามารถที่จะชว่ยลดต้นทนุในการผลติของ
บริษัทได้อยา่งไรบ้าง                                                                                                                                                                 

ประธานตอบข้อซกัถาม                                                                                                                                                   
Biomass Boiler หรือ เคร่ืองก าเนิดไอน า้ชีวมวล ปกตจิะใช้ เชือ้เพลงิเป็นน า้มนัเตา ซึง่มีต้นทนุคอ่นข้างสงู ราคาประมาณ 
ลติรละ 20 บาท หรือกิโลกรัมละ 20 บาท Biomass หรือ ชีวมวล จะมีประเภทท่ีเรียกวา่ กะลาปาล์มที่ใช้กนัแพร่หลาย หรือ 
ไม้สบั หรือเชือ้เพลงิแขง็อื่น ๆ ท่ีใช้ได้ ต้นทนุจะลดต า่กวา่น า้มนัเตาอยา่งมีนยัส าคญั ซึง่สว่นนีจ้ะลดต้นทนุลงมาได้ระดบัหนึง่ 
คือประมาณ 10 กวา่ล้านบาทตอ่ปี จะเป็นสว่นหนึง่ทีช่่วยให้บริษัทมีขีดความสามารถในการแขง่ขนัเพิ่มขึน้ ในข้อเท็จจริง      
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คือ บริษัทอยากได้ก าไรสว่นนัน้กลบัมาหาผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทัง้หมด แตก็่ต้องเอาสว่นหนึง่ไปสร้างความสามารถในการแขง่ขนั
ให้กบัตลาด และให้กบับริษัทเองด้วยเช่นกนั ฉะนัน้ จะมีบางสว่นที่ได้กลบัคืนมา และบางสว่นก็ต้อง น ามาใช้กบักิจกรรม
การตลาด                                                                                                                                                                                

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่ สอบถาม วา่ที่ผา่นมาบริษัทมีการแขง่ขนัสงู ยอดขายลดลง เร่ืองของราคาสนิค้าต้องแขง่ขนัโดยการลด
ราคาสนิค้าสู้คูแ่ขง่ด้วยหรือไม ่อยากทราบภาวะการแขง่ขนั ขอให้กรรมการชีแ้จงภาพโดยรวม                                                         

ประธานตอบข้อซกัถาม                                                                                                                                                              
โดยภาพรวม บริษัทพยายามตรึงราคาสนิค้าอยา่งเต็มความสามารถ เนื่องจากภาวะการแขง่ขนัที่ผู้ ถือหุ้นได้กลา่วมา      
บริษัทต้องมีมาตรการบางอยา่ง  เช่นสว่นลดการค้า ถ้ามีการซือ้อยา่งตอ่เนื่อง หรือซือ้ด้วยจ านวนตามที่บริษัทก าหนดไว้    
เพื่อกระตุ้นให้มีการสัง่ซือ้อยา่งสม ่าเสมอ ถ้าหกัสว่นลดการค้าสทุธิ แล้ว ลกูค้าก็จะได้ในราคาที่ลดลงจากเดมิ ถ้าท าเป็น
สว่นลดการค้าก็จะไมท่ าราคาเสยี เพราะเป็นการสง่เสริมการขาย เป็นการชัว่คราว                                                                                          

ผู้ ถือหุ้นสอบถามตอ่  ในเร่ืองการแขง่ขนั  ไมท่ราบวา่ภาวะการแขง่ขนัมีผู้ เลน่ในตลาดมากขึน้หรือไม ่มีบริษัทตา่งชาตเิข้ามา
แขง่มากขึน้หรือไม ่ ถ้าเป็นสนิค้าเกรดเดียวกนัหรือผลติภณัฑ์เดยีวกนั บริษัทสู้คูแ่ขง่ได้หรือไม ่                                                                 

ประธานตอบข้อซกัถามผู้ ถือหุ้น                                                                                                                                                                           
ในปัจจบุนั ธุรกิจของบริษัท แบง่เป็น 2 สว่น คือ อะคริลคิ   และ Extrusion                                                                       
สนิค้า Extruded Product มีคูแ่ขง่ในประเทศระดบัหนึง่ แต ่segment หรือ กลุม่ลกูค้าของบริษัท สว่นใหญ่จะเป็นบริษัท     
ข้ามชาติทีต้่องการฐานการสนบัสนนุ การผลติที่ดี บริษัทสามารถครองสว่นแบง่ตลาดไว้ได้ดีพอสมควร แตส่นิค้าประเภทนี ้
ถ้าการใช้งานมีมากขึน้ระดบัหนึง่ ผู้ใช้งานก็สามารถลงทนุซือ้เคร่ืองจกัร เพื่อผลติสนิค้าขึน้เอง ซึง่เป็นสว่นหนึง่ที่บริษัทต้อง
คอยติดตามวา่จะเป็นอยา่งไร                                                                                                                                                    
สนิค้าอะคริลคิ  คูแ่ขง่ทีส่ าคญัในประเทศมี  2 – 3 ราย จากการตรวจสอบสว่นแบง่การตลาด คูแ่ขง่แตล่ะรายก็ยงัรักษาฐาน
ของตนเองไว้ได้ สว่นคูแ่ขง่ตา่งประเทศ มีการพยายามน าเข้าสนิค้าจ านวนหนึง่ แตเ่นื่องจากสนิค้าอะคริลคิในประเทศ
โดยทัว่ไป  lead time ในการขายสนิค้า ประมาณ 5-7 วนั ถ้าน าเข้ามา จะได้จ านวนก็จริง แตค่วามหลากหลาย ส ีความหนา 
จะไมไ่ด้เหมือนกบัซือ้ภายในประเทศ รวมถึงการบริการท่ีตอ่เนื่องหรือการบริการทางด้านเทคนิคทีบ่ริษัทให้ความชว่ยเหลอื  
ท าให้ลกูค้ายงัลงัเลทีจ่ะไปซือ้สนิค้าที่น าเข้า                                                                                                                      
บริษัทที่น าเข้าหลกั ๆ ก็จะเป็นสนิค้าจากประเทศจีน ในเวลาเดยีวกนั บริษัทก็น าสนิค้าไปขายประเทศจีนเช่นกนัแตเ่ป็นสนิค้า
เกรด ที่สงูกวา่                                                                                                                                                                                    

ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ ในตา่งประเทศ ช่องทางการขาย บริษัทขายผา่น trader หรือไม ่มีแนวทางเพิ่มช่องทางทางการตลาด
บ้างหรือไม ่                                                                                                         

ประธานตอบข้อซกัถาม                                                                                                                                                  
บริษัทขายผา่นตวัแทนจ าหนา่ย  และอีกสว่นหนึง่ขายตรงให้กบัผู้ใช้ ถ้าเป็นแผน่อะคริลคิเกรดทัว่ไป หรือที่เรียกวา่ General 
Purpose สว่นใหญ่จะขายผา่นตวัแทนจ าหนา่ย  แตถ้่าเป็นผลติภณัฑ์เฉพาะ เช่นเกรดสขุภณัฑ์จะขายตรงให้กบัผู้ใช้                         

นายวินยั รุ่งทิวาสวุรรณ สอบถามตอ่                                                                                                                                               
โดยปกติบริษัทต้องจ่ายคา่สทิธิ ( Royalty Fee) ให้กบับริษัทแม ่(Lucite) หรือไมอ่ยา่งไร                                                          
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ประธานตอบข้อซกัถาม                                                                                                                                                    
Brand ของ Lucite บริษัทสามารถใช้ได้เลย สว่นนีเ้ฉพาะในแผน่สขุภณัฑ์จะมีค าวา่ Lucite อยูด้่วย สว่น General Purpose 
Brand จะใช้เป็นของบริษัทเอง คอื Moden Glas ซึง่เป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายในตลาดอยูแ่ล้ว                                                         
บริษัทไมต้่องจ่ายคา่สทิธิ ( Royalty Fee) จากยอดขาย ให้บริษัทแม ่                                                                                                  

คณุน า้ทิพย์  ภูป่ระเสริฐ ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่                                               
บริษัทมีแผนการก าหนดนโยบายป้องกนัการทจุริตคอรับชัน่ไว้หรือไม ่และในอนาคตมีแผนงานอยา่งไร                                        

ประธานตอบข้อซกัถาม                                                                                                                                                   
บริษัทมีนโยบายหรือกฎข้อบงัคบัในเร่ืองนีอ้ยูแ่ล้ว ในสว่นของการตรวจสอบจากบริษัทท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ คือ Lucite ก็มีการ
ท าเช่นนีก้บับริษัทอยูแ่ล้วเช่นกนั                                                                                                                                        
นอกจากนี ้กรรมการใหม ่คือ นายกลุเวช  เจนวฒันวิทย์ ซึง่เป็นคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยทา่นจะชว่ยดแูลให้บริษัทท าทกุอยา่งทีถ่กูต้อง
ตามสิง่ที่บรรษัทภิบาลควรจะเป็น  และบริษัทก็ได้ปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่องอยูแ่ล้ว         

ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะ  เก่ียวกบัป้ายการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏบนเวทีวา่ ควรจะแก้ไขเป็น “การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 30 หรือ ครัง้ที่ 1/2557 มิใช่ ครัง้ที่ 30/2557                                                                                                                                

ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่                                                                                                                                                             
จากรายงานการประชมุที่ผา่นมา  บริษัทไมส่นใจที่จะขยายตลาด โดยเฉพาะตลาดตา่งประเทศ เพราะปีที่ผา่นมา เร่ิมต้นปี
บริษัทไมค่อ่ยอยากขาย จนเห็นวา่ตลาดในประเทศมีภาวะไมด่ี จงึพยายามที่จะหาตลาดตา่งประเทศ  สนิค้าที่สง่ออกไปขาย
เป็นสนิค้าประเภทไหน และสง่ออกไปประเทศใด บริษัทมีนโยบายที่จะขยายการผลติ และขยายตลาด โดยเฉพาะขยายตลาด
ไปตา่งประเทศหรือไม ่                                                                                                                                                 

ประธานตอบข้อซกัถาม                                                                                                                                                   
จากค าถามทีว่า่ บริษัทไมไ่ด้สนใจตลาดตา่งประเทศใช่หรือไม ่ขอเรียนวา่ ไมใ่ช่ บริษัทยงัคงรักษา สดัสว่นการขาย ระหวา่ง
ในประเทศและตา่งประเทศอยู ่เนื่องจากตลาดตา่งประเทศจะเป็นประเภท value added  ก าลงัการผลติของบริษัทส าหรับ
สนิค้าอะคริลคิ เกือบเตม็ก าลงัผลติแล้ว  ดงันัน้  บริษัทจึงต้องบริหารการขาย   เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกลบัคืนมา
ให้ผู้ ถือหุ้น เพราะตลาดตา่งประเทศตอ่ให้ขาย สนิค้าทีเ่ป็น value added ผลก าไรก็สู้ตลาดในประเทศไมไ่ด้ ทัง้นี ้บริษัทไมไ่ด้
ค านงึเพียงแคเ่ทา่นัน้  บริษัทจงึได้มีแผนการเพิ่มก าลงัการผลติ ถ้าสถานการณ์ไมเ่ป็นตามทีเ่ห็นอยู่ บริษัทก็คงด าเนินการ
ตามแผนเดิมไปแล้ว                                                                                                                                                                                              

ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่        เหตใุดกรรมการลาออกพร้อมกนัทัง้ 2 ทา่น                                                                                                             

ศาสตราจารย์กิตติคณุสภุาพรรณ  รัตนาภรณ์ ได้ชีแ้จงวา่                                                                                                 
ตนเองเป็นกรรมการบริษัมหาชนอยูแ่ล้ว 3 บริษัท คือ บริษัท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน)   แตไ่ด้รับการทาบทามให้มาช่วยงานบริษัทนี ้
ครัง้แรกคดิวา่ ตามหลกัเกณฑ์ ไมค่วรเป็นกรรมการเกิน 5 บริษัท แตต่นเป็นกรรมการเพียง 3 บริษัท ดงันัน้ ตนจึงตอบรับเป็น
กรรมการบริษัทนี ้แตป่รากฎวา่เมื่อท างานจริงๆ มีการก าหนดวนัประชมุตรงกนัในแตล่ะบริษัท  และแตล่ะบริษัทมีกรรมการ 
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ที่เป็นชาวตา่งชาติ ซึง่จะก าหนด วนัเวลาการประชมุโดยยดึตามกรรมการตา่งชาติ และเมื่อวนัประชมุแตล่ะบริษัทตรงกนัแล้ว
ก็เปลีย่นยากมาก แม้แตบ่ริษัทเอง ก็มีกรรมการตา่งชาต ิตนจงึไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทตอ่ได้ เพราะไม่
สะดวกที่จะเข้าประชมุตามวนัเวลาที่แตล่ะบริษัทก าหนด                                                                                                               

นายสะใจ  ศรีโคตร  ได้สอบถามวา่                                                                                                                             
บริษัทขายสนิค้าผา่นบริษัทแมท่ีถื่อหุ้นใหญ่ก่ีเปอร์เซ็นต์ ในสว่นท่ีขายให้ลกูค้าที่ไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ก่ีเปอร์เซ็นต์    การท่ีผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ ถือหุ้นอยูใ่นบริษัท จะเป็นการขดัผลประโยชน์ทางการค้ากบัผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือไม ่ท าให้บริษัทไมส่ามารถขยาย
การตลาดออกไปยงัสว่นตา่ง ๆ  ขอให้อธิบาย                                                                                                                       

ประธานตอบข้อซกัถาม                                                                                                                                                      
ไมใ่ชว่า่บริษัทไมมุ่ง่เน้นในการท าตลาดตา่งประเทศ บริษัทจะพิจารณาวา่ตลาดไหนทีเ่รามีขดีความสามารถในการแขง่ขนั    
ทีด่ีกวา่  หรือลกูค้าให้ความส าคญักบัสนิค้าที่มคีณุภาพ   การขายที่ตอ่เนื่อง และการชว่ยเหลอืด้านการบริการอยา่งตอ่เนื่อง  
ภมูิภาคที่เน้นท าการตลาดคือ เอเชียและตะวนัออกลาง                                                                                                                      

ผู้ ถือหุ้นซกัถามตอ่    บริษัทมีข้อจ ากดัอะไรหรือไม ่ในการท าการตลาด                                                                                

ประธานตอบ  ไมม่ี                                                                                                                                                             
และในสว่นท่ีขายผา่นบริษัทแม ่มีจ านวนน้อย ไมส่ามารถบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ในขณะนี ้ยอดขายของสง่ออก ทีม่ีอยู ่100 
เปอร์เซ็นต์ จะผา่นบริษัทแมไ่มถ่งึ 10 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลอืบริษัทขายเอง โดยผา่นตวัแทนจ าหนา่ยตา่ง ๆ                                                 

ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามตอ่                                                                                                                                                                            
-     ได้อา่นรายงานของแตล่ะไตรมาส  บริษัทจะลงสาเหตเุร่ืองการปรับคา่แรงขัน้ต ่าซึง่มีแทบทกุไตรมาส มีผลกระทบตอ่ก าไร 
ของบริษัท                                                                                                                                                                    -  
-     เร่ืองคา่ใช้จา่ยคงที่ (fix cost) คา่แรง บริษัทมีแนวทางหรือนโยบายอยา่งไรที่จะลดต้นทนุคา่ใช้จา่ยคงที่ (fix cost) เพื่อ
รักษาก าไรได้ในขณะทีย่อดขายไมโ่ต  ในช่วง 2 – 3 ปีนี ้ซึง่แตล่ะไตรมาสก็มีเหตผุลที่คา่แรงเพิ่มขึน้ทกุ ๆ ปี  ในทางนโยบาย
ของผู้บริหาร มีแนวทางอยา่งไรบ้างในการลดต้นทนุในสว่นนี ้                                                                                              

ประธานตอบข้อซกัถาม                                                                                                                                             
พนกังานท่ีเข้ามาในบริษัทมีประสบการณ์และมีความสามารถ  ซึง่เป็นจดุหนึง่ที่ชว่ยในการแขง่ขนั ของบริษัท สิง่ที่จดัการได้
คือ ในภาวะเช่นนี ้ทกุคนต้องช่วยกนัเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานมากขึน้ ในสว่นของพนกังานที่เก่ียวข้องกบัการผลติ
โดยตรง ถ้ามีการลาออก เราก็จะ  ชลอการจ้าง สว่นนัน้ไว้แล้วระดบัหนึง่                                                                                          

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม                                     
รายงานประจ าปีหน้าที่ 38 มีข้อคดิเห็นวา่ เนื่องจากในปีที่ผา่นมา บริษัทมีการสญูเสยียอดขายการสัง่ซือ้จากบริษัทผู้ผลติ 
รายใหญ่ทีผ่ลติตู้ เย็น ไมแ่นใ่จวา่มีผลกระทบในปีนีอ้ีกหรือไม ่                               

ประธานตอบข้อซกัถาม                                               
เป็นผลตอ่เนื่องมาจากปีก่อนด้วยเช่นกนั สิง่ที่ท าคือ ผู้ผลติรายใหญ่ลงทนุการผลติภายในของเขาเอง แตไ่มใ่ช่ 100 
เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดความเสีย่งเขาก็จะมี   back up จากภายนอก แตก็่ไมม่คีวามเคลือ่นไหวในสว่นนีเ้ทา่ใดนกัส าหรับตู้เย็น                      
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ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ ลกูค้าตู้ เย็นของโรงงานเป็นของบริษัทใดบ้าง                                                      

นายสจิุตร  ศรีเวทย์บดี ได้ชีแ้จง  ชาร์ป โตชิบ้า ฮิตาชิ และมิตซูบิชิ                                          

ผู้ ถือหุ้นสอบถามตอ่   ทกุบริษัทหนัมาผลติ กนัเองเกือบทัง้หมดหรือไม ่                          

ประธานตอบ  เป็นเพยีงบางสว่น                                               

นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี  อธิบายเพิ่มเติมในสว่นของค าถามของผู้ ถือหุ้น ที่วา่ บริษัทเหมือนไมก่ระตอืรือล้นในการสง่ออกสนิค้า
ไปขายยงัตา่งประเทศ บริษัทมีการขดัผลประโยชน์ทางการค้ากบั Lucite ผู้ ถือหุ้นใหญ่หรือไมน่ัน้                                                

นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี ชีแ้จงวา่  บริษัทสง่ออกมานาน บกุเบิกมาหลายตลาด เช่น พมา่ที่ท ามาเกือบ 20 ปี ซึง่อาจจะเป็นราย
แรก การสง่ออกของบริษัท ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นอะคริลคิ                      
Extrusion จะเป็นการขายในประเทศแทบทัง้หมด นาน ๆ จะมีค าสัง้ซือ้จาก ตา่งประเทศที่เป็น ABS และ Hips เกือบจะไมม่ี
สาระส าคญั                                                                                                                                                                        
ดงันัน้ การสง่ออกคือ อะคริลคิเกือบทัง้หมด อะคริลคิจะแบง่ออกเป็น 2 สว่น เช่น GP และสขุภณัฑ์ GP เกรด เป็นแผน่
สารพดัประโยชน์ ใช้ทัว่ไป สง่ออกเกือบทัว่โลก จะมีการขดัผลประโยชน์ทางการค้า หรือไม ่เป็นนโยบายถ้าลกูค้าทีบ่ริษัทยงั
ไมไ่ด้เปิดใหม ่ถ้าท าก่อนบริษัทก็สามารถขายได้ ในยโุรปและอเมริกา ถ้าเป็นของเดิมจะรักษาไว้ ถ้าในเอเชียแปซิฟิคจะท า
การตลาดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ทัง้ GP และสขุภณัฑ์ ท่ีมาท าอา่งอาบน า้                                                                      
ส าหรับ GP จะขายหลายประเทศในภมูิภาคเอเซียแปซิฟิค เช่น ประเทศออสเตรเลยี ที่เป็นผู้บริโภค  รายใหญ่ของโลก           
มีตวัแทนจ าหนา่ย 20 – 30 ราย แตไ่มม่ีใครสามารถควบคมุ หรือใช้ตวัแทนจ าหนา่ย ทัง้ 20 – 30 รายในออสเตรเลยีได้ ดงันัน้
เราจะเลอืกรายที่ใหญ่ที่สดุ และมีการจดัจ าหนา่ย ที่ดีที่สดุในออสเตรเลยี ในสถานการณ์ทีต่ลาดตกต า่ ไมว่า่จะเกิดจาก
ปัจจยั ในประเทศ หรือเกิดจากในประเทศออสเตรเลยีเองในบางปีบางช่วง  จะต้องเข้าใจลกูค้าและหาแนวร่วมปรึกษาหารือ
วา่จะท าอะไรได้บ้าง   บางปีเขาอาจมีปัญหาวา่ ท าไมราคาแผน่อะคริลคิของคูแ่ขง่ในตา่งประเทศถกูกวา่ เพราะเราแขง่ขนัทัง้
ในมาเลเซยี และอินโดนีเซยี  โดยเฉพาะอินโดนีเซีย เป็นตวัหลกัที่ผา่นมา คา่เงินลดคา่ลงเกือบเทา่ตวั                                            
ดงันัน้ ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของเขาจะสงู เขาสามารถลดราคาลงได้ เราต้องมองสภาพวา่เป็นอปุสรรคทีไ่มส่ามารถ
ควบคมุได้ เพราะเงินบาทในชว่งนัน้ อยูป่ระมาณ 31 บาท ซึง่ปัจจบุนั 32 บาทกวา่ น่ีก็เป็นสว่นหนึง่ที่เป็นอปุสรรค  ท าให้การ
ขยายตวัของการขายในตา่งประเทศมีปัญหา แตช่่วงนีก็้อาจจะต้องกลบัมาบ้าง แตไ่มใ่ช่วา่พอพบปัญหารายใดก็จะหาราย
ใหม ่คงท าไมไ่ด้  ในแตล่ะประเทศอยา่งมากก็จะท าได้เพียง 1-2 ราย ไมม่ากไปกวา่นี ้ขีดความสามารถการขยายตลาดบริษัท
ก็พยายามดตูลอดเวลา                                                                                                                                                  
และขอท าความชดัเจน เร่ืองคา่สทิธิ ( Royalty Fee)                                   
บริษัทไมต้่องเสยีคา่สทิธิ ( Royalty Fee) แตต้่องเสยีคา่คอมมิชชัน่ เช่น ประเทศเกาหลมีีส านกังานขาย มีคา่ใช้จา่ยในการ
ด าเนินการในการขาย ก็ต้องจ่ายคา่คอมมิชชัน่  จะก่ีเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแตข้่อตกลง แตไ่มเ่กิน  3- 5 เปอร์เซ็นต์                                    

ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิม่เติม                                                                              
มีกรรมการลาออกจ านวน 2 ทา่น เหตใุดมีการตัง้กรรมการใหมเ่ข้าไปแทนเพียง 1 ทา่น และมีบตัรลงคะแนนเพยีง 1 ใบ 
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ประธานตอบข้อซกัถาม                               
บตัรลงคะแนนเร่ืองการแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีลาออกมี 2 ใบ คือ บตัรลงคะแนนวาระที่ 6  พิจารณาและ
เลอืกตัง้นายกลุเวช เจนวฒันวิทย์ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ                                                                                                                      
และบตัรลงคะแนนวาระที่ 6.1 รับทราบการลาออกของกรรมการและแตง่ตัง้นายรักชยั สกลุธีระแทนกรรมการท่ีลาออก                      

ผู้ ถือหุ้นสอบถามตอ่                                                                                                             
ในปัจจบุนักรรมการของบริษัทมก่ีีทา่น                                                          

ประธานตอบ                                                            
กรรมการท่ีบริษัทมี 9 ทา่น                                       

ผู้ ถือหุ้นสอบถามตอ่                                                                         
ขอทราบความคืบหน้าของที่ดิน เวลโกรว์ ซึง่เป็นสนิทรัพย์ที่ไมก่่อให้เกิดรายได้กบับริษัท จึงอยากให้บริษัทจ าหนา่ยออกไป 
ถ้าจ าหนา่ยได้ และอยูใ่นราคาทีเ่หมาะสม เป็นประโยชน์กบับริษัท เพื่อน าเงินมาใช้ประโยชน์อยา่งอื่น                                       

ประธานชีแ้จง                                                  
ก่อนเกิดสภาวะการถดถอยก็มีผู้ซือ้ที่สนใจ 2 -3 ราย แตห่ลงัจากเกิดสภาวะถดถอยใน 6 เดือนหลงั ก็ขอเลือ่นการตดัสนิใจ
ออกไป  แตบ่ริษัทก็มีการเจรจากบักลุม่ที่คาดหวงัวา่จะเป็นผู้ซือ้ (Potential Buyers) อยูเ่ป็นระยะ บริษัทไมไ่ด้นิ่งนอนใจ          
และมีความเห็นเช่นเดียวกนักบัผู้ ถือหุ้น บริษัทต้องการน าเงินจากการขายที่ดินมาขยายก าลงัการผลติ                                                

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม                                                                                                                        
เวลาไปขายตา่งประเทศ ผลติภณัฑ์มีการส ารวจความต้องการของลกูค้าหรือไม ่มีทมีวจิยัหรือไม ่หรือใช้ของ Lucite คือ            
แตล่ะประเทศ เวลาที่จะพฒันาผลติภณัฑ์ ให้ตรงความต้องการของลกูค้า จ าเป็นหรือไม ่อยา่งไร                                                 

ประธานชีแ้จงข้อซกัถาม                                                   
บริษัทมีการเยีย่มเยียนลกูค้าในตา่งประเทศ และมีการสอบถามเป็นประจ าทกุปีเร่ืองของแนวโน้มความต้องการของสนิค้า             
ในประเทศนัน้ ๆ  เช่น  ในออสเตรเลยี มีการพดูคยุกนัวา่มี  potential ของสนิค้าประเภทไหนที่สนใจที่จะพฒันาตอ่ไป บริษัท          
ได้กระท าอยา่งตอ่เนื่อง                                                                                                                                                          

ผู้ ถือหุ้นสอบถามตอ่                                                                                                           
ถ้าลกูค้าต้องการดดัแปลงสนิค้าให้เป็นแบบตา่ง ๆ เราต้องน ามาปรึกษาทมีงานหรือวิจยัสนิค้านี ้หรือมีวิธีการ Research & 
Development หรือใช้ทีมวิจยัหรือเปลา่   

ประธานชีแ้จงข้อซกัถาม                                                                               
ในบริษัทมีหนว่ยงานท่ีเรียกวา่ R & T (Research & Technology) ทีเ่หมือนกบั R & D ของบริษัทอืน่ ที่ท าหน้าที่วิจยัสร้าง
ผลติภณัฑ์ใหมห่รือปรับปรุงคณุสมบตัิตามที่ลกูค้ามุง่หวงัและเก็บรวบรวมความต้องการ และมีหนว่ยงานท่ีเรียกวา่ New 
Product Development (NPD) ซึง่เป็น committee ที่จะประชมุกนัเป็นประจ า และเก็บข้อมลูความต้องการของตลาดเพื่อ
น ามาพฒันาสนิค้าให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด  ถ้าเป็นอะคริลคิด้วยกนั บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ากดั 
(มหาชน) ถือวา่เป็นหนว่ยงานที่มคีวามเข้มแข็งในสว่นนีม้ากกวา่รายอื่น                                                                                      



17 |18 
 

นายวินยั  รุ่งทิวาสวุรรณ สอบถาม                                                                                                                                     
ช่องทางการตลาด หรือการใช้สือ่การตลาด หรือการใช้เว็บไซต์  ของบริษัทในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผลติภณัฑ์ของบริษัท 
ยงัไมเ่ห็นท าการปรับปรุงอะไร ได้มีการตดิตาม Facebook  ของคูแ่ขง่รายหนึง่ที่ท าผลติภณัฑ์ประเภทเดียวกนั มีการ
ประชาสมัพนัธ์คอ่นข้างมาก เช่น รับจ้างตดัอะคริลคิตามแบบของลกูค้า สามารถขยายงานเพิ่มออกไปได้ หรือ ตดัอะคริลคิ
เป็นหมายเลขห้องของคอนโดทัง้ตกึ ก็รับท า เป็นการเพิม่โอกาสของบริษัทด้วย ในสว่นนีบ้ริษัทมีแนวความคิดอยา่งไรบ้าง         
ที่จะใช้สือ่การตลาดที่หลากหลายมากขึน้ หรือขยายเร่ืองของ product line หรือลกัษณะแนวทางการตลาดประเภทนี ้           

ประธานตอบข้อซกัถาม                                                                                                                                                     
ในสว่นท่ีจะเข้าไปหาผู้ใช้โดยตรง หรือที่เรียกวา่ Fabricator มีการจดัตัง้ทีมขาย หรือพนกังานขาย ที่รับผิดชอบสว่นนีโ้ดยตรง 
ตัง้แต ่2 ปีที่ผา่นมาแล้ว ซึง่สร้างความเติบโตของลกูค้าโดยตรง อยา่งไรก็ดี การขายของบริษัท สว่นใหญ่ก็ยงัผา่นตวัแทน
จ าหนา่ย ซึง่เขาจะมเีคร่ืองมือตดัซอยยอ่ย เป็นขนาดตามที่ต้องการ ถ้าลกูค้าเป็น Project ก็จะมีพนกังานขายเข้าไปเจรจา
ด้วย  ซึง่พนกังานขายจะเข้าไปคยุเร่ืองการออกแบบ เพื่อทราบความต้องการ และก าหนดขอบเขตหรือ  specification ขึน้มา
สว่นเร่ืองของเว็บไซต์ บริษัทก าลงัพิจารณาวา่จะมีการปรับปรุงเวบ็ไซต์เช่นกนั ซึง่ทางมติซูบชิิ เรยอนก็จะมกีารปรับปรุง    
เว็บไซด์ของเขาเหมือนกนั จงึต้องรอเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั คาดวา่ก็คงต้องใช้เวลาระยะหนึง่                                                      
นอกจากนีย้งัมีช่องทางการขายอืน่ ๆ เช่น บริษัทเคยท า Face book page เพื่อให้ลกูค้าได้สอบถามข้อมลู                                

ผู้ ถือหุ้นสอบถาม                                                                                                                                                          
รายงานประจ าปี  ควรมีข้อมลูทางการเงินทีช่ดัเจนและละเอียดกวา่นี ้ หากดหน้า 37 จะเป็นเพยีงข้อมลูคร่าว ๆ  ควรมีเร่ือง
ผลติภณัฑ์ สดัสว่นรายได้ การขายในประเทศและตา่งประเทศเทา่ไหร่ อตัราก าไรสทุธิเพิ่มมากน้อยเทา่ไหร่ บริษัทในตลาด
หลกัทรัพย์ทัว่ไปมีข้อมลูเหลา่นี ้อยูส่ว่นหน้าของรายงานประจ าปี                                                                                               

ประธานชีแ้จง                                            
บริษัทมกีารแจกแจงข้อมลูระหวา่งในประเทศและตา่งประเทศแล้ว สว่นข้อมลูอื่น ๆ บริษัทจะน าไปพิจารณาวา่จะเพิม่ข้อมลู
อะไรท่ีสร้างความชดัเจนมากขึน้  แตใ่นเวลาเดียวกนัต้องขอเรียนวา่ บริษัทของเราเป็นบริษัทเดียวทีจ่ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรัพย์ ซึง่หากเราเปิดเผยข้อมลูเหลา่นี ้จะท าให้คู้แขง่ทราบข้อมลู แตคู่แ่ขง่ไมจ่ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมลูใดๆ ดงันัน้ บริษัท
ควรเก็บรักษาข้อมลูทางการค้าบางอยา่งไว้ เพื่อปกป้องประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเอง 

ไมม่ีผู้ใดซกัถามตอ่ ประธานจงึประกาศคะแนนของแตล่ะวาระตามรายละเอยีดที่ระบขุ้างต้น 

ประธานกลา่วขอบคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วธันี  พรรณเชษฐ์ และศาสตราจารย์กิตตคณุสภุาพรรณ รัตนาภรณ์ ท่ีให้เกียรติ
เป็นกรรมการบริษัทและได้มีสว่นร่วมในการสร้างสรรค์สร้างความส าเร็จให้กบับริษัทตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา และได้เชิญ
นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ เป็นตวัแทนกรรมการ มอบของที่ระลกึซึง่ท าขึน้มาจากผลติภณัฑ์ของบริษัทให้แก่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วธันี  พรรณเชษฐ์ และศาสตราจารย์กิตติคณุสภุาพรรณ  รัตนาภรณ์ 

พร้อมทัง้กลา่วขอบพระคณุทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และตวัแทนของบริษัทส านกังาน เอินส์ท 
แอนด์ ยงั จ ากดั กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานบริษัท ทกุทา่นท่ีสละเวลา มาร่วมประชมุ และอ านวยความสะดวก    
ในการประชมุครัง้นี ้    
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ปิดประชมุเวลา 11.45 น.                                                                                                                                                                                           

 

                  (นายเชฐ  พฒันกลุ)                                                                                              
     กรรมการผู้จดัการ                                                                                                                      
            ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ                                                                                             

 

(นางมสัยา  รุ่งเรือง)                                                                                                                                                        
บนัทกึการประชมุ 


